

Lời mở đầu

Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành nhân tố cốt lõi, dẫn dắt sự phát triển của mọi quốc gia. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo càng đặc biệt quan trọng. Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã khẳng định: "...khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam".

Với mong muốn cung cấp những góc nhìn, tài liệu tham khảo có giá trị cho cộng đồng về hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tình hình hiện nay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam xuất bản ấn phẩm đặc biệt với chủ đề: **"Đổi mới sáng tạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam"**. Nội dung ấn phẩm mang lại các góc nhìn đa chiều và thực tiễn về đổi mới sáng tạo - từ cơ chế, chính sách đến những thành tựu nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp, ngành, địa phương..., gồm 4 phần sau:

- 1. Tổng quan về Đổi mới sáng tạo:** Phân tích nội hàm và các góc nhìn về đổi mới sáng tạo, cơ chế chính sách và hoạt động quản lý đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
- 2. Đổi mới sáng tạo: Động lực chính cho phát triển:** Khái quát về hoạt động và đóng góp của đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
- 3. Đổi mới sáng tạo địa phương: Khởi nguồn tiềm năng:** Thông tin về hoạt động đổi mới sáng tạo tại một số địa phương.
- 4. Nhìn ra thế giới:** Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của một số quốc gia trên thế giới.

Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của các nhà khoa học, nhà quản lý, và doanh nghiệp, ấn phẩm đặc biệt này sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà quản lý nói riêng và cộng đồng nói chung. Đồng thời, đây cũng là mong muốn và trách nhiệm của chúng tôi trong việc tiếp tục truyền tải những thông tin sâu, rộng hơn về hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Trân trọng,
Ban Biên tập